

Về việc trả lời ý kiến của ông Phạm Minh Châu,
Giáo viên trường tiểu học Quỳnh Ngọc

Quỳnh Lưu, ngày 08 tháng 01 năm 2016

Kính gửi: Ông Phạm Minh Châu -Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Ngọc.

Ngày 16/11/2015, Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu nhận phiếu chuyển văn bản số 868/PC-TTDT ngày 29/10/2015 của Công thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ về ý kiến hỏi cơ quan chức năng của ông Phạm Minh Châu- Giáo viên trường Tiểu học Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu. Về nội dung câu hỏi của ông, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

Theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), môn tiếng Anh được đưa vào dạy ở các trường tiểu học theo hình thức dạy học môn tự chọn. Vì vậy bộ môn tiếng Anh tới thời điểm hiện nay chưa phải là môn bắt buộc và cũng không có khái niệm môn học “thí điểm” như câu hỏi ông nêu. Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT cũng quy định: “các trường, lớp dạy 2 buổi/ngày hoặc nhiều hơn 5 buổi/tuần và có đủ các điều kiện thì tổ chức dạy Ngoại ngữ, Tin học hoặc nội dung tự chọn của các môn học”.

Thực hiện Quyết định 5600/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch dạy học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020. Huyện Quỳnh Lưu đã triển khai dạy chương trình tiếng Anh thí điểm (ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/08/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) theo Đề án ngoại ngữ quốc gia 2020 tại 21 trường tiểu học trên tổng số 39 trường tiểu học, PTCS. Theo quy định, giáo viên tham gia dạy chương trình Tiếng Anh thí điểm phải đạt trình độ B2 (theo khung tham chiếu châu Âu). Về nguồn ngân sách trả lương, những giáo viên trong biên chế thì được hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước. Đối với những trường chưa có biên chế giáo viên, môn tiếng Anh được dạy như là môn tự chọn vì vậy UBND huyện cho phép các trường hợp đồng giáo viên và tiền công được lấy từ nguồn thu học phí dạy buổi 2 để trả cho người dạy. Hiện nay theo chỉ tiêu biên chế được UBND tỉnh Nghệ An giao, UBND huyện đã ra thông báo tuyển dụng 16 giáo viên tiếng Anh để bố trí giảng dạy tại các trường tiểu học. Những giáo viên đã hợp đồng dạy tự chọn nếu có đủ điều kiện theo quy định thì có thể nộp hồ sơ để tham gia xét tuyển.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công thông tin điện tử Chính phủ;
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Ngọc Dũng